



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๕๒๕

ที่ มท ๐๓๐๙/ร.๐๕๕๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อฐานข้อมูลเอกสารราชการที่เปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลไปใช้ในการอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนผ่านระบบ Linkage Center

เรียน อธิบดีทุกกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยสรุปให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Gate Way) และให้ส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลของตนเองตามอำนาจหน้าที่โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเปิดระบบให้ส่วนราชการสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ พร้อมให้ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) แทนการเรียกใช้สำเนาเอกสารราชการ และแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย พร้อมให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอไปใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รายงานผลการขับเคลื่อนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนโดยวิธีการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center แทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน โดยมีฐานข้อมูลที่มีความพร้อมแล้วจำนวน ๗๔ ฐานข้อมูล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และสำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบได้ จำนวน ๒๖ ฐานข้อมูล (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เมื่อดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จ ขอให้แจ้งกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย